



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้กำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงมีประกาศเรื่องการกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ คือ “บัณฑิตจิตอาสา”

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะกรรมการประเมินได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยตั้งนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ชุดที่ ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ จุดเน้น และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้หน่วยงานระดับคณะ และมหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

อาศัยความตามมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเรื่องตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน รายละเอียดดังนี้

ชื่อตัวบ่งชี้...

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา
 ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
 การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
 ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

๑. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีด้านจิตอาสา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
๔. บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมกับสถาบันที่ก่อให้เกิดจิตอาสา
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจิตอาสาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๖. ผู้เรียน / บุคลากร / คณะ / สถาบันได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติและ / หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับจิตอาสา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
มีการดำเนินการ ๑ ข้อ	มีการดำเนินการ ๒ ข้อ	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	มีการดำเนินการ ๔ ข้อ	มีการดำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง